

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG ĐỒNG QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **596**/UBND-CA

Đồng Quang, ngày 13 tháng 9 năm 2021

V/v Triển khai tài liệu tuyên truyền  
phòng, chống tội phạm tháng 9/2021

- Kính gửi: - Công an phường, Bộ phận Văn hóa - Xã hội phường; các đơn vị, bộ phận chuyên môn phường;  
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể phường;  
- Các Ban ngành, các đơn vị, bộ phận chuyên môn phường;  
- Các Tổ dân phố trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 3099/CV-BCĐ ngày 10/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên triển khai tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm tháng 9/2021

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã nổi lên một số tình trạng như sau: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử; lợi dụng tâm lý muốn được tiêm vaccine Covid-19 của Nhân dân để thu lợi bất chính; tạo lập các Fanpage kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm để chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản....Những tình trạng này đã gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của người dân

Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và đấu tranh phòng, chống, tố giác với các loại tội phạm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên ban hành tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm *(Có tài liệu tuyên truyền kèm theo)*

UBND phường Đồng Quang đề nghị Công an phường chủ trì phối hợp với Bộ phận VHXXH phường, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường, các ban ngành đoàn thể, các bộ phận chuyên môn có liên quan, các Tổ dân phố triển khai tài liệu tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua trang thông tin phường, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh Tổ dân phố, pô tô tài liệu gửi đến đoàn viên, hội viên, từng cá nhân, hộ gia đình...để người dân trên địa bàn phường kịp thời nắm bắt và tiếp cận thông tin để chủ động phòng tránh./.

**Nơi nhận:**

- UBND thành phố;
- Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố;
- TT Đảng ủy - HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như trên;
- Lưu: VP, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Mai Thị Phương**



# TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THÁNG 9/2021

(Ban hành kèm theo Công văn số 3099/CV-BCĐ, ngày 10/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên)



## I. TÌNH TRẠNG TẠO LẬP FANPAGE KÊU GỌI TỪ THIỆN TỪ CÁC NHÀ HẢO TÂM

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đã xảy ra tình trạng một số đối tượng có hành vi tạo lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây là thủ đoạn phạm tội rất đáng lên án và người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là: Tạo lập các trang mạng xã hội (chủ yếu trên Facebook), sau đó đăng tải các bài viết, tạo dựng những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khăn, hoạn nạn cần được giúp đỡ; hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được nhà nước cho phép, rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ. Tình vi hơn, một số đối tượng còn sử dụng các bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để dẫn nguồn trên Fanpage Facebook, rồi xen cài số tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện do các đối tượng tự tạo lập quản lý, để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ.

Các bài viết được các đối tượng đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn người quan tâm theo dõi, gửi tiền ủng hộ từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số tiền được các nhà hảo tâm chuyển đến, các đối tượng không bàn giao tiền từ thiện cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân; hoặc chỉ chuyển một phần rất nhỏ để làm hình ảnh nhằm tiếp tục “kêu gọi từ thiện”...

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công an đã liên tiếp phát hiện, xử lý các đối tượng quản trị các trang Fanpage Facebook hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự như trên. Điển hình như Fanpage “Chia sẻ vì người nghèo”, “Hỗ trợ trẻ em”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Phật tại tâm”, “Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Quan thế âm bồ tát”... Lực lượng Công an đang tăng cường rà soát, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội.

Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo trên mạng xã hội. Cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội; yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về



người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi họ điều trị để kiểm chứng thông tin.

Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin để trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

## **II. LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối được lập ra để kinh doanh tiền điện tử, huy động vốn theo phương thức đa cấp. Khi lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch này, thì ngay lập tức các sàn khác lại mọc ra.

Lợi dụng nhu cầu đầu tư của người dân, các đối tượng dùng thủ đoạn xây dựng các website tạo thành các sàn giao dịch tài chính, sàn thương mại điện tử, chứng khoán quốc tế (như Bigbuy24h, Binomo, coolcat, forex, bitcoin,...) kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp có hưởng hoa hồng giới thiệu, hưởng lợi trên số tiền đầu tư dựa trên chính sách khuyến mãi, chiết khấu... Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền “ảo” trong từng hệ thống. Khi người tham gia đạt một số lượng nhất định, chúng sẽ cho “sập sàn” hoặc cho máy chạy tự động giao dịch để chiếm đoạt số tiền nộp vào hệ thống của người chơi. Điển hình: Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao lập sàn giao dịch tiền ảo trên trang web tradenew.io với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng để chiếm đoạt tiền của người đầu tư; triệt phá nhóm đối tượng lập sàn thương mại điện tử Bigbuy24h.com để chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Anh (SN 1982, trú tại: Long Biên, Hà Nội) cầm đầu với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 517 tỷ đồng.

Tại nước ta hiện nay, pháp luật không cấm các hoạt động đầu tư vào các sàn thương mại điện tử, nhưng cũng không cho phép bất kỳ đơn vị, tổ chức nào được mở sàn môi giới giao dịch. Các sàn giao dịch được mở tại thị trường Việt Nam là trái pháp luật, nếu khi có rủi ro xảy ra, quyền lợi của các nhà đầu tư không được đảm bảo pháp lý.

Thời gian tới, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đánh trúng vào tâm lý tìm kiếm đầu tư tài chính, đầu tư kinh doanh trên không gian mạng để kiếm tiền, số đối tượng tăng cường quảng bá, kêu gọi đầu tư với những “mỹ từ” và đánh trúng vào “lòng tham” của con người. Do đó, đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là những kinh doanh mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn. Người dân, nhà đầu tư trước khi đầu tư có thể tham khảo, tư vấn thêm những cơ quan chức năng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tránh trường hợp tiền mất tật mang.



### III. TRỘM CẤP TÀI SẢN

#### 1. Thủ đoạn hoạt động

Mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản nhưng trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố tội phạm này vẫn xảy ra nhiều.

Các đối tượng trộm cắp tài sản thường thực hiện hành vi vào buổi tối, đêm hoặc vào thời gian học sinh, sinh viên đi học, đi làm vào ban ngày tại các nhà dân, các phòng trọ của sinh viên, công nhân. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ tài sản trong việc bảo vệ tài sản của mình như để xe máy trong sân không khóa cổ, khóa càng, không khóa cổng ra vào; ổ khóa của các phòng trọ, nhà dân không chắc chắn. Các đối tượng này thường theo dõi hoạt động thường ngày của nạn nhân sau đó lợi dụng khi nạn nhân không có nhà hoặc đang ngủ trong phòng thì nhanh chóng đột nhập sử dụng kim cộng lực, van phá khóa để phá khóa lấy trộm tài sản và tẩu thoát. Các đối tượng cũng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý phòng trọ, lợi dụng việc quản lý người ra vào rồi tiến hành trà trộn trộm cắp tài sản. Cụ thể như vụ việc sau:

*Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31/7/2021, tại phòng trọ thuộc tổ 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên của chị D, sinh năm 1993, HKTT: huyện Đông Hy, tỉnh Thái Nguyên, chị D đi vắng về phát hiện bị kẻ gian phá khóa cửa, lấy trộm 01 tủ lạnh nhãn hiệu Toshiba trị giá theo bị hại khai khoảng 2.200.000đ. Cùng thời điểm, địa điểm khu nhà trọ và thủ đoạn như trên, tại phòng của chị X, sinh năm 1989, HKTT: huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chị X đi vắng về phát hiện bị mất trộm số tài sản gồm: 01 bộ giường, ghế spa; 01 bộ chăn, ga, gối, đệm; 01 giường gội đầu; 01 ghế salon; 01 cửa kính; 01 kệ sắt; 01 đèn lấy mụn; 01 đèn vòm sáng sinh học; 01 quạt điện; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S; một số mỹ phẩm các loại... Tổng trị giá tài sản theo chị X khai khoảng 17.580.000đ.*

#### 2. Cách phòng tránh

Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi hộ gia đình và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Cần thực hiện một số biện pháp sau để phòng tránh:

- Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt rất dễ bị các đối tượng dùng kim hoặc xà beng cạy, bẻ làm gãy khoen (nếu có điều kiện nên gắn hệ thống camera và báo trộm trong nhà).

- Ban đêm trước khi đi ngủ phải đem xe vào nhà không để ngoài sân, kiểm tra kỹ tất cả các cửa phải được đóng, khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu; khi có người trong hộ đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án; khi vắng nhà nhiều ngày phải nhờ hàng xóm



hoặc người thân trông coi (nên hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo... đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình).

- Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận, ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt, tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM.

#### **IV. THU LỢI BẤT CHÍNH TỪ VIỆC TIÊM VACCINE COVID-19**

Hiện nay, trên địa bàn nước ta xuất hiện tình trạng một số đối tượng bất chấp pháp luật vẫn cố tình tìm mọi cách để "lách", hòng thu lợi bất chính từ những mũi tiêm vaccine được Nhà nước cung cấp miễn phí cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo, thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả, mọi người đều bình đẳng, công bằng trong tiếp cận vaccine, ưu tiên các đối tượng theo quy định của Chính phủ. Chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) trong quá trình phân chia vaccine.

Vậy nhưng hiện nay, trên cả nước vẫn có một số đối tượng bất chấp pháp luật vẫn cố tình tìm mọi cách để "lách", hòng thu lợi bất chính từ những mũi tiêm vaccine được Nhà nước cung cấp miễn phí cho người dân.

**Điển hình** như trường hợp đối tượng Lê Thị Kim Dung (32 tuổi, ngụ Quận 4, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức cho 21 trường hợp không có trong danh sách tiêm vaccine trên địa bàn quận 11 để thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung để điều tra về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận có mối quan hệ nên Dung có thể sắp xếp, cung cấp nhiều suất tiêm vaccine Covid-19 với giá từ 2-4 triệu đồng/1 liều vaccine. Sau đó, Dung đăng thông tin lên mạng xã hội cho ai có nhu cầu thì nhắn tin cho Dung lập danh sách rồi chuyển tiền thanh toán.

Trước đó, ngày 18/8, Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo đã thông tin đến báo chí về việc giao Chủ tịch UBND Phường 2 đình chỉ công tác đối với ông Trương Mạnh Thảo, cán bộ Trật tự đô thị vì có hành vi làm "cò" tiêm vaccine phòng dịch bệnh Covid-19. Khi TP HCM bắt đầu chuyển sang tiêm loại vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân, ông Thảo cùng một người tên Hùng làm "cò" tiêm vaccine dịch vụ cho những người có nhu cầu với giá 1 mũi từ 1-3 triệu đồng đối với các loại vaccine không phải Vero Cell, và từ 2-5 triệu đồng cho 1 mũi vaccine tiêm tại bệnh viện đối với người cao huyết áp. Sau khi báo chí phản ánh, UBND Quận 6 đã có báo cáo lên UBND TP Hồ Chí Minh và Quận ủy Quận 6. Ngoài ông Thảo bị đình chỉ công tác để làm tường trình, Chủ tịch UBND Quận 6 cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể UBND Phường 2 và các cá nhân liên quan.

Hay như một công chức văn phòng tại thủ đô Hà Nội đã nhận quyết định đình chỉ công tác để làm rõ một số vấn đề liên quan việc cò mồi tiêm vắc xin.

Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay chưa phát hiện tình trạng cò mồi để sắp xếp tiêm vaccine COVID-19 nhằm trục lợi bất chính. Tuy nhiên người dân cần cảnh giác với thủ đoạn trên của các đối tượng, khi phát hiện đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.